

Số: 18/BC-HĐND

Lai Hưng, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu
HĐND xã Lai Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Lai Hưng

Thực hiện quy định tại Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã phân công Ban Kinh tế - xã hội chủ trì và phối hợp cùng Ban pháp chế HĐND xã thẩm tra Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân khóa XII. Qua xem xét nội dung Báo cáo của UBND xã; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khóa XII. Thường trực HĐND xã Lai Hưng đã tổ chức giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả giám sát như sau:

1. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND xã có 30 ý kiến, kiến nghị với 38 nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã. Các ý kiến, kiến nghị đã được các vị đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND xã giải thích và trả lời tại các buổi tiếp xúc 38/38 nội dung, không có ý kiến, kiến nghị được ghi nhận.

Nội dung các ý kiến, kiến nghị chủ yếu là những thắc mắc của cá nhân, hộ gia đình liên quan đến các loại thủ tục hành chính, các vấn đề về điện, giao thông nông thôn, tình hình an ninh trật tự tại địa phương...

Từ kết quả trên cho thấy, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND xã đã được UBND xã xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời. Nội dung trả lời rõ ràng, bám sát vào vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị; chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri từng bước được nâng lên; các ý kiến, kiến nghị được giải quyết và được sự đồng tình của cử tri, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân tại địa phương. Qua đó, củng cố lòng tin và nâng cao sự tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền địa phương và đại biểu HĐND xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

2. Ý kiến của Thường trực HĐND xã

Thường trực HĐND xã thống nhất với kết quả được nêu trong Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã về kết quả

giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND khóa XII, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã trong thời gian tới, như sau:

- Đối với UBND xã

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian vừa qua. Tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp và giải quyết dứt điểm các kiến nghị; nội dung trả lời cần phải chính xác, rõ ràng, cụ thể về lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri, nhân dân nắm bắt, giám sát việc thực hiện kết quả giải quyết.

- Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Kiến nghị Ban Thường trực UBMTTQ phối hợp với Thường trực HĐND xã theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy chế phối hợp. Nâng cao hiệu quả phối hợp với đại biểu HĐND xã; thực hiện tốt công tác tổ chức để đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chính xác, rõ ràng và phân loại đúng thẩm quyền.

- Đối với các Ban, đại biểu HĐND xã

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp xúc cử tri, quan tâm hơn nữa đến chất lượng, hiệu quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực, từng địa bàn ứng cử.

Chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã, cập nhật các nội dung trả lời kiến nghị cử tri để có thông tin giải trình hoặc cung cấp thông tin và trả lời các kiến nghị của cử tri một cách chính xác và nhanh chóng nhất tại buổi tiếp xúc. Qua đó nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri, giảm tình trạng tiếp thu và ghi nhận ý kiến, kiến nghị.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thường trực HĐND xã Lai Hưng./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- UBND, UBMTTQ VN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thúy Loan